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Kaplakriki 

 
106. fundur  vinnuhóps/byggingarnefndar um uppbyggingu FH svæðis í 
Kaplakrika  var haldinn föstudaginn  23. ágúst   2013,  kl. 09.01 á skrifstofu 
Fimleikafélags Hafnarfjarðar í Kaplakrika Hafnarfirði.. 
 
 
Mætt voru: 
Gunnar Svavarsson   GS      Formaður  
Árni Stefán Jónsson               ÁSt.      Stjórn Framkvæmdaráðs 
Sigurður Þorvarðason        SÞ      Stjórn Framkvæmdaráðs 
Benedikt Olgeirsson         BO       FH 
Viðar Halldórsson         VH           FH 
Ingvar S. Jónsson      IJ      Íþróttafulltrúi 
Erlendur Árni Hjálmarsson            EÁH      Fasteignafélaginu          
Sigurður Haraldsson         SH           Settur sviðsstjóri 
Birgir Jóhannsson         BJ           FH 
 
 
Árni Stefán Jónsson og Benedikt Olgeirsson  boðuðu forföll 

 
1: Fundargerð síðasta fundar þ.e. nr. 105  hefur verið send 
fundarmönnum engar athugasemdi bárust og telst hún samþykkt. 
 
2: Erindisbréf Byggingarnefndar. 
Lagt fram Erindisbréf byggingarnefndar um nýframkvæmdir í Kaplakrika sem 
samþykkt var á fundi umhverfis – og framkvæmdaráði 26. júní 2013. 
Þá hefur FH einnig skipað nýjann fulltrúa í nefndina en það er Benedikt 
Olgeirsson sem kemur í stað Kristjönu Aradóttur. 
Byggingarnefnd þakkar Kristjönu fyrir vel unnin störf og gott samstarf í nefndinni 
undanfarin ár og býður Benedikt velkominn í hópinn. 
 
Skipan byggingarnefndar er því þessi. 
Gunnar Svavarsson  form 
Árni Stefán Jónsson 
Sigurður Þorvarðarsson 
Benedikt Olgeirsson 
Viðar Halldórsson 
Ingvar S. Jónsson 
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Erlendur Árni Hjálmarsson 
Sigurður Haraldsson 
Birgir Jóhannsson áheyrnarfulltrúi. 
 
3: Botnplata Frjálsíþróttahúss. 
Umræða og yfirferð vegna steypu á þeim hluta botnplötu sem eftir er í 
Frjálsíþróttahúsi. Til eru verklýsingar og magnskrá sem lagðar eru fram á 
fundinum . Einnig er lagt fram minnisblað um úttekt á núverandi botnplötu og 
framhaldsvinnu. 
Formanni FH og verkefnisstjóra er falið að leggja fram á næsta fundi 
tillögu/minnisblað til lausnar þannig að hægt verði að steypa gólfplötu 
Frjálsíþróttahússins. 
 

4: Önnur mál. 
Umræða varð um tryggingar fyrrverandi byggingarstjóra ( Ris )vegna  
framkvæmda við Frjálsíþróttahúsið. 
Verkefnisstjóra falið að skoða málið fyrir næsta fund. 
 
 
Fleira ekki gert fundi slitið kl. 10.37. Næsti fundur fimmtudaginn 5. september 
2013 kl. 09.00 á skrifstofu Fasteignafélagsins að Norðurhellu 2 
 
 
 
Hafnarfirði 23. ágúst  2013. 
 
_______________________          __________________      ________________      
Gunnar Svavarsson                        Sigurður Þorvarðarson             Benedikt Olgeirsson          
      
________________             _______________                  ______________________                           
Árni Stefán Jónsson             Viðar Haldórsson          Sigurður Haraldsson 
 
________________                     _____________________          _____________________              
Ingvar S. Jónsson                        Erlendur Árni Hjálmarsson             Birgir Jóhannsson 
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